

CHỈ THỊ

Về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2025

Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại, kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước và dân tộc: Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc. Đặc biệt là thời điểm triển khai mạnh mẽ các nhiệm vụ sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương và chỉ đạo của Chính phủ. Đây cũng là năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, tạo tiền đề phân đấu thực hiện kế hoạch 5 năm (2026 - 2030).

Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ VI, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI và các ngày lễ lớn trong năm 2025; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức hội, đoàn thể tỉnh, các Khối Thi đua, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, trường học thực hiện phong trào thi đua yêu nước với chủ đề: **“Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá”**, trong đó tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nhất là Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 29/12/2024 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 11/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phát động phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025; tuyên truyền, giáo dục về truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường bất khuất và tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Đổi mới tư duy, đột phá với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, tổ chức thực hiện kịp thời, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ công tác năm 2025 ngay từ những tháng đầu năm với tinh thần “*dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung*”, “*đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện; đã làm, đã thực hiện là phải có hiệu quả, cân đong, đo đếm được*”, “*chỉ bàn làm, không bàn lùi*”, nhất là thực hiện đúng tiến độ việc tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; tăng tốc, bức phá để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021 - 2025, tạo nền tảng vững chắc, để bước vào kỷ nguyên mới, vươn mình phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 29/11/2024 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2025, Nghị quyết số 197/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp gắn với việc thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”; Kế hoạch số 260-KH/TU ngày 27/12/2024 của Tỉnh ủy về thực hiện Chuyên đề năm 2025 “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn hiện nay*”.

3. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động và các phong trào thi đua yêu nước trọng tâm năm 2025 và giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

a) Các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương cần tập trung thi đua triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ đã đề ra, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm được phê duyệt. Người đứng đầu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, giao việc cần: rõ người, rõ việc, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành. Đặc biệt, cần tập trung cao độ công tác sắp xếp tinh gọn bộ máy và ổn định hoạt động ngay sau khi sắp xếp. Đồng thời, cần rà soát, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển của tỉnh, gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

b) Thi đua phát triển kinh tế phải gắn với cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng. Các cấp, các ngành cần tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và thương mại điện tử. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Cải thiện, nâng cao các chỉ số PCI, ICT, SIPAS, PAPI, PAR Index giai đoạn 2020 - 2025, thúc đẩy chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

c) Các phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa - xã hội cần được triển khai sâu rộng, trong đó tập trung vào giáo dục, y tế và chính sách an sinh xã hội. Cần tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “*Xóa nhà tạm, nhà dột nát*” và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo gắn với phong trào thi đua xây dựng xã

hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và dịch vụ y tế, chú trọng giải quyết việc làm và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

d) Thi đua xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Các cấp, các ngành cần tập trung nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; đồng thời, đảm bảo an ninh, quốc phòng, phòng chống thiên tai, thảm họa và giữ vững trật tự an toàn xã hội.

4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến” giai đoạn 2022 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 09/12/2022; Kế hoạch số 310/KH-UBND ngày 01/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến và thi đua cùng các gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 – 2025; Công văn số 31/UBND-NC ngày 05/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến và tổ chức thi đua cùng các gương điển hình tiên tiến.

5. Tổ chức tốt Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp, các ngành và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ VI, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi trước thềm Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp, các ngành cần tập trung đánh giá đúng kết quả tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, những mô hình hay, nhân tố mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong 05 năm qua, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng của giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời ghi nhận, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, có sức lan tỏa trong cộng đồng và xã hội.

6. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ và thực chất, bảo đảm nguyên tắc khen thưởng chính xác, công khai, công bằng, kịp thời, có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương. Chú trọng khen thưởng thông qua phát hiện các điển hình, nhân tố mới, khen thưởng người lao động trực tiếp, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng an toàn khu, khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề.

Triển khai thực hiện đạt hiệu quả Quyết định số 61/2024/QĐ-UBND ngày 04/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đối tượng, tiêu chuẩn và số lượng hồ sơ xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và các văn bản có liên quan.

Thực hiện tốt việc tổ chức trao tặng, đón nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo đúng quy định hiện hành của Trung ương và tỉnh, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm và có ý nghĩa giáo dục, tuyên truyền.

7. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng Sáng kiến, Hội đồng Đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến các cấp; bảo đảm hoạt động hiệu quả tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh và cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện thường xuyên công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác thi đua, khen thưởng, phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng.

8. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với các cơ quan thông tin, truyền thông và các tổ chức hội, đoàn thể.

9. Trên cơ sở các nội dung của Chỉ thị này và Kế hoạch triển khai thực hiện của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, trường học xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua trên tinh thần cụ thể hóa những nội dung phù hợp với tình hình thực tế. Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết và tuyên dương, khen thưởng kịp thời để động viên các nhân tố mới, những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, tạo sự phấn khởi và động viên tinh thần hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác của các đối tượng tham gia thi đua.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động về phong trào thi đua yêu nước, kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến và nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh và của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh có trách nhiệm tăng cường, đổi mới và đa dạng hóa các hoạt động thông tin, tuyên truyền tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; dành nhiều thời gian, thời lượng, mở các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền về kết quả của các phong trào thi đua, gắn với biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến; kịp thời phản ánh, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng.

- Khối trưởng các Khối Thi đua trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai nội dung giao ước thi đua năm 2025 và tổ chức các hoạt động chung của khối; tiếp tục triển khai công tác đỡ đầu, hỗ trợ các xã trong xây dựng nông thôn mới. Bổ sung kết quả thực hiện Chuyên đề năm 2025 và tỉ lệ nộp hồ sơ trực tuyến vào thang bảng điểm thi đua của Khối.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các tổ chức hội quần chúng cấp tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm

2025 và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025). Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để tham gia thực hiện các phong trào thi đua của tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân; sự phối hợp và giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị đối với công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới.

- Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh triển khai các nội dung nhiệm vụ tại Chỉ thị này và hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các Khối Thi đua, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, trường học thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng, nhất là việc tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến bảo đảm tiến độ, hiệu quả; tham mưu việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước của tỉnh phù hợp với yêu cầu thực tiễn, theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền và đúng quy định hiện hành. Thẩm định các nội dung về thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để tham mưu, đề xuất kịp thời, đúng quy định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Khối thi đua, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, trường học thực hiện nghiêm Chỉ thị này, báo cáo định kỳ 06 tháng và tổng kết năm cho Ủy ban nhân dân tỉnh qua Sở Nội vụ./.

Nơi nhận: *nh*

- Hội đồng TĐKT TW;
- Ban TĐKT TW;
- Cơ quan Đại diện VP tại TP. HCM - Ban TĐKTTW;
- TT: TU, HỒND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh TN;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh;
- Các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh;
- LĐVP; NC; HCTC;
- Lưu: VT, VP UBND tỉnh.

140b

145

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Ngọc